



บันทึกข้อความ

สำนักงาน กลุ่มงานบริการงานวิจัยฯ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ โทร. 02 4708614 254/57
 ที่ ศธ. 5803.1/ กว. 57003 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

เรียน รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ผ่าน คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการประชุมวิชาการฯ
 2. กำหนดการประชุมวิชาการฯ

สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี
 เลขรับคลัง 02769
 วันที่ - 7 ก.พ. 2557
 เวลา

ด้วย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักพิมพ์ Elsevier, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทย การจัดทำฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI), การบรรยายพิเศษ, การประกาศผลและมอบรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2, การประเมินวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล SCOPUS และผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ TCI ตามรายละเอียดในกำหนดการตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ TCI (<http://tci.trf.or.th>) โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัย "การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ระยะที่ 2)"

สำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนี้ กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต้นสังกัดได้อนุญาตแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ)

หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ
 ศาตราจารย์ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

สำเนา: หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและคลัง

(Handwritten signatures and dates)
 17/2/57